



นายสมคิด ภูษา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม



จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๘๗๑๕๕ โทรสาร ๐๔๔-๓๘๗๑๔๑ Facebook ทต.บ้านเหลื่อม WWW.bllocal.co.th



อำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่วัดบ้านเหลื่อมและลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขึ้นในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่สวนสาธารณะหนองใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม



อำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณหน้าว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของข้าราชการ และประชาชนในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม



อำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านเหลื่อม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม และข้าราชการได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สวนสาธารณะหนองใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบต่อไป เพื่อให้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ ของประชาชนในสังคมท้องถิ่นและ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมงานประเพณีและเกิดความสามัคคีที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ การทำตระกร้าจากหนังเทียม ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม (หลังเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝีมือผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพเสริม มีกิจกรรมทำนายนามว่าง



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย



อำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านเหลื่อม และหน้าอนุสาวรีย์ย่าโมอำเภอบ้านเหลื่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จัดทำกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ขึ้น ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพเด็ก



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานของ ผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างเทศบาลกับชุมชน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพ



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งเพื่อนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อมจัดโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน